



ที่ กค 0422.3/ว ๒๗๖

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

30 มิถุนายน 2552

เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด คลังเขต

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ในหลักสูตรระดับอนุบาลถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
การศึกษาของบุตรได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากปรากฏว่า ส่วนราชการมีข้อสงสัยในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
การศึกษาของบุตร ในหลักสูตรระดับอนุบาลและหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
บริหารและดำเนินงานของสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง
ในแนวทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรขอความเข้าใจว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารและ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรจากทางราชการได้ ได้แก่ ค่าปรับพื้นฐาน ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าสนับสนุน/อุดหนุนการศึกษา
ค่าพัฒนาด้านวิชาการ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ปริญญา ค่าคู่มือนักศึกษา ค่าจ้างบุคลากรของสถานศึกษา
ค่าเอกสาร/วารสาร/ใบรับรอง/ค่าปรับต่าง ๆ การลงทะเบียนเรียนซ้ำเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าขอย้าย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่าเครื่องแบบนักศึกษา เป็นต้น ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
ค่าบำรุงสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา ค่าบำรุงกิจกรรม ค่ากิจกรรมซึ่งไม่ได้กำหนดไว้
ในโครงสร้างของหลักสูตร ค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน ค่าบำรุงครุภัณฑ์ ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
และค่าสาธารณูปโภค

อนึ่ง สำหรับอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 271 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายปัทม์ พันธุ์ นิรมานเหมินท์

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
โทร. 0-2271-2424